

Bệnh chlamydia cùng với các con đường lan truyền

Căn bệnh Chlamydia là một bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục lây truyền qua những đường tình dục. Căn bệnh tạo thành tương đối phổ biến ở những người chưa có các cách giữ sử dụng các biện pháp an toàn khi quan hệ hoặc "lâm trận" bừa bãi với nhiều đối tác. Chlamydia giả dụ không được phát hiện và bổ trợ điều trị kịp thời sẽ gây nên các ảnh hưởng nguy hại như là nhiễm khuẩn ở cổ dạ con, vòi trứng, niệu đạo...

[Bảng giá xét nghiệm bệnh xã hội](#)

[Sùi mào gà có lây qua đường ăn uống không](#)

[Bệnh xã hội](#)

[Xét nghiệm bệnh xã hội bao nhiêu tiền](#)

[Dấu hiệu bệnh sùi mào gà ở nữ](#)

[Phòng khám chữa bệnh xã hội](#)

[Khám và chữa bệnh lậu ở đâu](#)

[Sùi mào gà có tự khỏi không](#)

[Chữa sùi mào gà hết bao nhiêu tiền](#)

[Bệnh xa hơi](#)

[Khám bệnh sùi mào gà ở đâu](#)

[Xét nghiệm bệnh lậu bằng cách nào](#)

[Dấu hiệu sùi mào gà ở nữ](#)

[Chi phí xét nghiệm bệnh giang mai](#)

[Xét nghiệm bệnh lậu ở đâu](#)

[Tiểu đau](#)

Bệnh CHLAMYDIA LÀ GÌ?

Thầy thuốc pk Thái Hà chia sẻ, bệnh Chlamydia tạo thành bởi vi khuẩn Chlamydia trachomatis tạo ra. Đây là 1 virus tương đối đặc thù, tương tự như vi khuẩn, liệu có dạng hình cầu, khi ra không tính tế bào sống nó sẽ không có thể sinh tồn được. Khi tại trong tế bào sống, nó phát triển cùng với tạo ra căn bệnh Chlamydia, một trong số **bệnh hoa liễu** hiểm nguy với con đường lây nhiễm phần đa thông qua con đường tình dục.

Vi khuẩn Chlamydia trachomatis

CHLAMYDIA lây truyền QUA những CON đường NÀO

Căn bệnh lây truyền qua "âm trận"

Nam giới nữ "gần gũi" không an toàn, sử dụng nhiều tình dục sẽ tạo cơ hội thuận tiện giúp virus chlamydia xâm nhập cùng với gây bệnh. Do vi rút chlamydia trachomatis ẩn cất trong những dịch bài tiết tại cổ dạ con, bộ phận sinh dục, lỗ sáo của bệnh nhân. Đàn ông hoặc nữ giới đã gặp phải mắc phải chlamydia ví như không được hỗ trợ điều trị kịp thời sẽ với nguồn bệnh lan truyền cho bạn tình của bản thân thông qua những đường tình dục không an toàn.

Lan truyền qua vật trung gian

Đối tượng bình thường sử dụng chung đồ sinh hoạt cá nhân như quần áo, khăn mặt, khăn tắm xong,... bằng các người bệnh đã gặp phải mắc phải chlamydia cũng khiến bạn có nguy cơ lây bị bệnh cực kỳ cao.

Nhiễm phải qua các vết thương ngoài da

Lúc bị các vết thương không kể da, sức đề kháng của người kém đi, tạo cơ hội thuận tiện giúp vi rút tấn công và gây ra bệnh chlamydia.

Lây truyền từ mẹ sang con

Các trường hợp đối tượng mẹ thời điểm mang bầu gặp phải nhiễm trùng đường sinh sản thì đứa trẻ xuất hiện thường bị mắc bệnh chlamydia theo đường vùng kín của người mẹ.

Chlamydia cực kỳ không khó lan truyền qua đường "âm trận"

Làm như thế nào để phát hiện nhiễm trùng chlamydia

Tức thì khi thấy những triệu chứng thí dụ tiết dịch bộ phận sinh dục hoặc dương vật, đau lúc đi tiểu, hay những dấu hiệu và biểu hiện khác thời gian quan hệ thì bạn cần phải tới những phòng khám để những bác sỹ chẩn đoán cũng như làm kiểm tra. Các thăm khám sẽ bao gồm:

Gạc nuôi cấy

Đối với phụ nữ, chuyên gia có khả năng làm gạc nuôi cấy dịch đào thải ở cổ tử cung. Kiểm tra này có khả năng được tiến hành cộng thời điểm thấy thuốc làm cho kiểm tra Pap liên tục. Đối với đấng mày râu, thấy thuốc có thể luôn 1 gạc bé vào gốc cậu bé để sử dụng chiếc từ niệu quản. Tại một vài trường hợp, bác sỹ có thể lau lỗ đít để kiểm tra về sự thì có mặt của chlamydia.

Kiểm tra nước đái

Dòng nước giải được phân tích trong phòng thăm khám có khả năng cho biết quá trình hiện diện của nhiễm trùng này.

Trường hợp còn bất kỳ điều gì cần thắc mắc, các bạn có khả năng gọi điện với hệ thống y bác sỹ chuyên khoa của chúng cháu trên website để biết thêm chi tiết. Phongkhamthaiha rất hay có những ưu đãi đối với người dùng chat, đặt hẹn online hay bạn có thể liên hệ miễn phí với chúng tôi qua hotline/zalo 0365.116.117 để nhận được quá trình hỗ trợ.